



แคว้นปาริชาต



เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 39

ประจำวันที 24 พฤศจิกายน 2542

Y4 V39

ค่ายร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 2

นิสิตฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการค่ายร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 2 โดยร่วมกันก่อสร้างเตาเผาขยะ ให้กับโรงเรียนบ้านท่าคุระ ตำบลคลองรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2542 นี้

นายเกษม สุริยกันต์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เปิดเผยว่า กิจกรรมด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ฝ่ายกิจการนิสิต มุ่งส่งเสริมให้นิสิตของมหาวิทยาลัย ได้ลงมือปฏิบัติจริง การทำกิจกรรมในลักษณะนี้จะสามารถพัฒนาชีวิตให้เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะ ฝึกความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี อีกทั้งยังเป็นการฝึกฝนให้นิสิตรู้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ในการจัดโครงการค่ายร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 2 นี้ นิสิตฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ องค์การนิสิต เป็นแกนนำในการดำเนินโครงการ และได้มีการประชุม ชำระ และมติดำเนินการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงเรียนท่าคุระ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดสงขลา

โรงเรียนบ้านท่าคุระ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนจำนวน 121 คน ครูจำนวน 9 คน มีอาคารเรียน 3 หลัง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเขตบริการ 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ในขณะที่โรงเรียนได้ประสบกับปัญหาการกำจัดขยะ ซึ่งในปัจจุบันได้ใช้วิธีการขุดหลุมเพื่อกำจัดขยะโดยการเผา ซึ่งทำให้เกิดมลภาวะต่อนักเรียนและชาวบ้านใกล้เคียง โดยเฉพาะฤดูฝน จะประสบปัญหาอุทกภัย น้ำหนุนจากทะเลสาบสงขลาทำให้ไม่สามารถกำจัดขยะได้

อาชีพหลักของชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทำนาข้าว ปลูก และทำน้ำตาลโตนด และอาชีพประมงชายฝั่งทะเลสาบ

ในการดำเนินโครงการนี้ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสังขละบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอำเภอสังขละบุรี ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม 12 และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา โดยจะจัดสร้างเตาเผาขยะแบบถาวร ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 2 เมตร และสูง 2 เมตร ตามแบบของศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 12 และจัดคำสอนการเรียนการสอนให้ความรู้ด้านมารองรับทรัพยากรธรรมชาติ และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมทั้งมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย



"ถิ่นรักทักษิณ" รายการวิทยุที่สร้างสรรค์เพื่อการศึกษาให้กับพี่น้องชาวไทย

27 พ.ย. นี้

พบกับแชนแนลวิทยุพิเศษในรายการ **มายปริชา ร่มพร**
นิตินิตินี้ที่ 4 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1 ใน 10 ของนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 178 คน

โครงการคัดเลือกผู้ในระดับอุดมศึกษา เพื่อทำหน้าที่ "ทูตชาติแถม" ปี 2542

ทางคลื่นวิทยุชุมชน สวท.สงขลา FM 90.3 MHz ตั้งแต่เวลา 08.10-08.00 น.

(แสดงความคิดเห็น เสนอแนะและติชมรายการได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี โทร. 2208-9)

ที่ทำการสำนักงาน

- 2 -

ประชุม อบรม

* สำนักงานศาลปกครอง ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมามีที่ทำการตั้งอยู่ที่

อาคารเอ็กซิม ชั้นที่ 22 เลขที่ 1193
ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400 โทร. 2713855 – 6

** มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ย้ายที่ทำการจากโรงเรียนเทศบาล 6 มายังสถานที่ ดังนี้

สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด
อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทร. (053) 706173 – 7
โทรสาร (053) 706174
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา

*** คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ย้ายที่ทำการสำนักงาน จากอาคารเกษตรศาสตร์และอาคารบัณฑิตวิทยาลัย มายังสถานที่ ดังนี้

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขตดอยคำ
เลขที่ 155 หมู่ที่ 2 ต.แม่เหิยะ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. (053) 948201 – 50
โทรสาร (053) 948201

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความร่วมมือขององค์กรร่วมที่เกี่ยวข้อง 8 สถาบันในภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2543 เพื่อเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงทางสังคม - วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของชุมชนในภาคเหนือ" ระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2543 ณ หอประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเปิดอบรมภาษาอังกฤษ จำนวน 7 โครงการ ดังนี้

1. โครงการอบรมทักษะการเสนอผลงาน
 2. โครงการอบรมทักษะการสื่อสารด้านการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
 3. โครงการอบรมทักษะพื้นฐานในการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ
 4. โครงการอบรม Professional Writing
 5. โครงการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 6. โครงการอบรมภาษาอังกฤษในด้านการแปลเบื้องต้น (อังกฤษ – ไทย)
 7. โครงการภาคภาษาอังกฤษหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอนภาษาอังกฤษ
- ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดโครงการดังกล่าวได้ที่

ที่ กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ห้อง C203
ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน (88) 2208 – 9



ทุนฝึกงาน

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
ประสงค์จะให้ทุนฝึกงาน จำนวน 3 ทุน แก่ผู้ที่สำเร็จ
ปริญญาตรี/โท ที่มีประสบการณ์และสนใจในประเด็น
หญิงชาย ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม ระยะเวลาการรับทุน 6 - 12
เดือน

ผู้สนใจส่งประวัติและรายละเอียดที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือก ไปยัง สถาบันวิจัย
บทบาทหญิงชายและการพัฒนา 501/1 หมู่ 3 ถ.เคหะ
ตุลกะ แขวงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ภายใน
วันที่ 10 ธันวาคม 2542

แต่งตั้งข้าราชการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้

1. **นายชัชวาล ชุมรักษา** ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการในตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด อีกตำแหน่งหนึ่ง
2. **นางสาวอารีย์ สังฆานาตินทร์** ตำแหน่ง
อาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรอง
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ อีกตำแหน่งหนึ่ง
3. **นายพันธ์ศักดิ์ เหล่าทอง** ตำแหน่ง
อาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขา
นุกรภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ อีกตำแหน่งหนึ่ง

ส.ค.ส. ประจำปี 2543

จังหวัดสงขลาได้จัดทำ ส.ค.ส. ประจำปี 2543
เพื่อหารายได้สมทบมูลนิธิ "เรารักสงขลา" จำหน่ายใน
ราคา แผ่นละ 7 บาท มีให้เลือก 3 แบบ

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อได้ที่กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
และประชาสัมพันธ์ ห้อง C 203 ชั้น 2 สำนักงาน
อธิการบดี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ่านตรงนี้ มีรางวัล

@ โรงเรียนแก้วเนียมการดนตรี จะจัดประกวดวง
ดนตรีสตริง และร้องเพลงไทยสากล - ลูกทุ่ง ชิงแชมป์
ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2542 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ชนะการ
ประกวดจะได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ เงินสด และ
เกียรติบัตร

ผู้สนใจสมัครได้ที่ โรงเรียนแก้วเนียมการดนตรี
2/37 ถ.เจริญประดิษฐ์ อ.เมือง จ.ปัตตานี
โทร. 073 - 312562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ภายในวันที่
30 พฤศจิกายน 2542

@@ จังหวัดสงขลาและหน่วยงานของรัฐ ร่วมกับ
บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรม
AMAZING GOA ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2542 ณ
สนามสระบัวแหลมสมิหลา สงขลา

ภายในงานมีการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ
การประกวดเชียร์ลีดเดอร์ การประกวด MISS & MR.
GOA 2000 และการประกวดนักเดินเท้าไฟบันลือโลก เพื่อ
ชิงรางวัลทุนการศึกษา

ผู้สนใจสมัครได้ที่ บริษัทพิธานพาณิชย์ จำกัด
สาขาหาดใหญ่ สงขลา โทร. 239070 - 3 ภายในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2542

ข่าวสอบราคา



มหาวิทยาลัยทักษิณประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาซ่อมแซมห้องสมุดอัตโนมัติในโครงการ PULINET ของห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2543

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2542 ณ งานคลังและพัสดุ ชั้น 2 อาคาร 7

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 9 ธันวาคม 2542 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักหอสมุด

ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ ชั้น 2 อาคาร 7 โทร.ภายใน 779 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2542

รับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสถาบันทักษิณคดีศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Word Ms.excel และ Ms.Access รวมทั้งต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการได้

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบุคคล ชั้น 2 อาคาร 7 โทร.ภายใน 719 ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2542

มุม กบข.

ที่มาและแนวคิดการจัดตั้ง กบข.

กระทรวงการคลังมีแนวคิดที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล โดยเฉพาะงบประมาณกลางรายการเงินบำเหน็จบำนาญ และเพื่อเป็นหลักประกันให้กับข้าราชการในระยะยาว จึงจัดตั้งเป็นกองทุนขึ้นในระยะแรกใช้ชื่อว่า "กองทุนบำเหน็จกลางข้าราชการ" มีหลักการที่จะยกเลิกการจ่ายเงินบำนาญจากเงินงบประมาณ แต่จะจ่ายเป็นเงินบำเหน็จจากเงินของกองทุนดังกล่าวแทน และหากข้าราชการหรือลูกจ้างประจำมีความประสงค์จะได้รับเงินบำนาญรายเดือน อาจขอเงินบำนาญจากบริษัทประกันภัยของเอกชนแทน หรืออาจนำเงินดังกล่าวไปฝากธนาคารเพื่อรับดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

ต่อมากระทรวงการคลังนำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีและเมื่อพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับหลักการ โดยให้กระทรวงการคลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบดังกล่าวให้สอดคล้องกับระบบบำเหน็จบำนาญในปัจจุบัน ดังนั้นกระทรวงการคลังได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจากตัวแทน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมบัญชีกลาง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสำนักงาน ก.พ. โดยกรรมการรวมทั้ง 3 หน่วยงาน ได้เสนอให้จัดตั้งเป็นกองทุน ใช้ชื่อว่า "กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ"